

# NĂM THÁNH CHEVALIER

## Tháng 8, 2023



### CHEVALIER, TRONG THỜI CỦA NGÀI...

#### Cuộc đời của Ngài:

Ngày 14 tháng 6 năm 1851, vào đêm Lễ Vọng Chúa Ba Ngôi, ở tuổi hai mươi bảy, Jules Chevalier được thụ phong linh mục. Ngày hôm sau, Ngài dâng thánh lễ đầu tiên của mình trong nhà nguyện ở khu vườn của chủng viện Bourges, “Vào lúc truyền phép, sự vĩ đại của mầu nhiệm cùng với ý thức về sự bất xứng của mình đã tràn ngập trong tôi, tôi đã bật khóc” (*Personal notes, series 1, Opera Jules Chevalier MSC, vol. 2, 14*). Sau khi làm cha sở cho ba giáo xứ khác nhau, ngài được bổ nhiệm làm cha sở ở Issoudun. Vào ngày 21 tháng 10 năm 1854, ngài đến Issoudun, nơi ngài đã liên kết với Emile Maugenest, người đã đi trước ngài vài tháng. [from *Fifteen Days of Prayer with Jules Chevalier*, Fr Andre Mayor, MSC, p.7]

#### Lời của Ngài:

Nếu ta dõi theo Chúa trong suốt cuộc đời công khai của Ngài, chúng ta sẽ thấy Trái Tim Người chạm lòng đến mọi nỗi khổ khổ cả về luân lý hay thể lý. Sự cảm thông mà Người đã quảng đại ban cho người phụ nữ Samaria, người phụ nữ ngoại tình, Maria Mađalêna suốt phát từ đâu? Chỉ có Từ Trái Tim Ngài. Lòng trắc ẩn vô hạn mà Ngài đối xử với tội nhân, sự quan tâm dịu dàng đối với những người đau khổ đến từ đâu? Cũng từ chính Trái Tim Người... Vì vậy Tin Mừng kể lại câu chuyện này có thể được gọi là Phúc Âm của Thánh Tâm! (SCJ 9).

### CHEVALIER, NGÀY HÔM NAY...



Chevalier lắng nghe và quan sát. Chúa Giê-su đang làm gì?: “...Vai trò của Chúa Giê-su trên thế gian này không phải là lên án mà là tha thứ; không phải xa lánh những người khổ đau nhưng làm giảm bớt đau khổ của họ; không phải bỏ con chiên lạc mà là đem nó về đàn chiên...” (Meditations for each day of the year, according to the Spirit of The Sacred Heart, volume 2, 642.) Thế giới này đang đau khổ: “Vậy ta nên làm gì để chữa lành nó và cứu nó? Như chúng ta đã biết, chỉ có tình yêu của Thánh Tâm Chúa mới là phương thuốc duy nhất mà Thiên Chúa trao ban cho để chữa lành thế giới, nghĩa là đưa tất cả mọi người trở lại con đường cứu rỗi mà họ đã từ bỏ... Hãy mở cửa, phá toang cửa sổ! Để khí quyền lưu thông và luân chuyển trong thế gian đang chết dần chết mòn, nơi địa cầu đầy đau khổ và nơi mọi thụ tạo có thể đón nhận nguồn sống cứu độ. Cũng vậy, hãy trả lại cho tâm hồn những ân sủng do Trái Tim Chúa Giêsu đã ban cho với biết bao tình yêu, hãy đưa Chúa đến cho thế giới đang hít thở bầu không khí này” (SCJ 285-286).



# NĂM THÁNH CHEVALIER

## Tháng 8, 2023

### CHEVALIER, NGÀY HÔM NAY...

Chúng ta hãy nhìn và lắng nghe thế giới ngày nay cùng với Chevalier, nơi Trái Tim Chúa Giêsu. Bạn nhìn thấy và nghe thấy ở đâu những nhu cầu cấp thiết trên thế giới, xã hội, cộng đồng và gia đình/giáo xứ/nơi làm việc của bạn, khao khát tình yêu ban sự sống của Chúa? Chúng ta sẽ làm gì để mở các cánh cửa để Chúa Thánh Thần, hơi thở của Thiên Chúa, có thể tràn vào? Làm thế nào chúng ta có thể xoa dịu nỗi đau khổ của họ hoặc giảm nhẹ gánh nặng bằng những hành động yêu thương nhỏ bé của chúng ta với Trái Tim Chúa Giêsu?



### CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ của mọi loài thụ tạo, xin mở lòng chúng con đón nhận sự hiện diện và tình yêu của Chúa trong mọi hoàn cảnh như Chúa Giêsu đã làm. Xin giúp chúng con biết quên mình, biết nhớ đến tình yêu của Chúa, biết nhìn và lắng nghe nhu cầu của con người bằng Trái Tim Chúa, để chúng con phản chiếu trong đời sống sự bình an, lòng trắc ẩn và tình yêu của Trái Tim Chúa Giêsu. Bằng cách này, chúng ta, Gia đình Chevalier, sẽ thực sự tiếp tục sứ mệnh của Ngài trên thế gian này. Amen.

(from 100 prayers, no. 16)



con người với trái tim bùng cháy cho sứ vụ

1824-2024